
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันเสา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562  

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันเสา 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 
    1 นายจําปี สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลฯ 

 2 นางสาวยุพิน   มีมาก รองประธานสภาเทศบาลฯ 
   3 นายสุรพล จันทะโชติ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 
   4 นายบุญธรรม บัวจันทร์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 
   5 นายชาติชาย เขียวปั้น สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 

6 นายสมัย สุขเมือง สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 
7 นางสาวกาญจนา   แจงบัว สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 
8 นายจตุรนต์ สิงห์ลอ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 
9 นายสวรรค์   สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

10 นางขวัญเรือน   สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 
11 นางเตียง   ทองเชื้อ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 
12 นายกิตติพศ เกิดแพร สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอําเภอบางระกํา 
2 นางสาวเจือทิพย์ รัตนมิ่ง ท้องถิ่นอําเภอบางระกํา 

   3 นายสมนึก เสือคล้าย นายกเทศมนตรีตําบลพันเสา 
   4 นางไว ยอดบุตรี รองนายกเทศมนตรีฯ 
   5 นายบุญลอย วันทัศน์ รองนายกเทศมนตรีฯ 

6 นายสุวิทย์ ธรรมวโร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
7 นายดาวรุ่ง                         โพธิ์วัฒนไพศาล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
8 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง ปลัดเทศบาล 
9 นางขนิษฐา จันอาษา ผู้อํานวยการกองคลัง 

10 นางเบ็ญจภรณ์     เจริญสินสิริกุล หัวหน้าสํานักปลัด/รก.ในตําแหน่งผอ.กองการศึกษา 

11 นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ําเลิศ ผู้อํานวยการกองช่าง 
12 นางปริญญา มีสุข หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13 นายณรงค์ เกิดดี หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
14 นางสาวสุดารัตน์  ปั้นปลูก หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
15 นางสาวนาตยา ธีระวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
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ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 
16 จ่าสิบโทพิทักษ์ เทศดี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17 นางอรุณี พิพัฒชัยปกรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
18 สิบเอกปรเมษฐ์ สิงห์ลอ เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
1๙ นางสาววันเพ็ญ กันอยู่ นักวิชาการพัสดุ 
20 นางสาวจิรนัน เดชวิวัฒน์ธนกุล นักวิชาการศึกษา 
21 นางสาวภาวิน ี จาดเปรม คร ู
22 นางสุมาพร บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
23 นางกาวินี ศิทัศเทวากูน นักวิชาการสาธารณสุข 
24 จ.ส.อ.สุเทพ  ดาเดช เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
25 นางสาวอุไร กลึงกลิ่น เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
26 นางสาววรกานต์ เจนจบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
27 นายกันตพงศ์ ทวีสิงห์ นักทรัพยากรบุคคล 
28 นายประชา สิงห์เรือง ผู้ช่วยนักป้องกันฯ 
29 นางสาวสุพัตรา เสือคล้าย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
30 นางสาวดาวเรือง อินหาดกรวด ผู้ช่วยนักวิชาการเงินฯ 
31 นางสาวมนัสนันท์ พัฒนาเจริญกูล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
32 นางสาววิการดา  คงเกิด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
33 นางสาวสุกัญญา  เพชรทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
34 นางสาวสถิตย์ภรณ์ เพชรทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
35 นางสาวรสสุคนธ์ เรือนแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
36 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชวนชม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
37 นางสาวขวัญตา จันทร์สิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
38 นางสาววิไลวรรณ พัฒนแหวว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
39 นางสาวปพิชญา สิงห์รอ พนักงานจ้างทั่วไป 
40 นายฐิรวัฒน ์ ปั้นด ี ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน 
41 นายเอกรินทร์ สมเนตร ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน 
42 นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์ คนงาน(งานธุรการ) 
43 นายบวรนันท์ ประชุม ทีมท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
44 นางจันทร์ คุ้มภัย ทีมท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
45 นายปอย จาดเปรม ทีมท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
46 นายลัย สิงห์ลอ กํานันตําบลพันเสา  
47 นายศุภวิชญ์ ประชุม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวขัว 
48 นายณรงค์ศักดิ์ จันทุมมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเสา 
49 นายสุธิศักดิ์ มีแหยม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเสา 
50 นายประเสริม ปั้นปุก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองประดู่ 
51 นายแสวง จาดเปรม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบอนแดง 
52 นายเริม ราชขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาหมัน 
53 นายเสงี่ยม ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหล่ายขานาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 
54 นายบุญช่วย เกิดแพร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัวสี่บาท 
55 นายสมควร ธรรมสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองตะกู 
56 นายสายชล วันทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมะค่างาม 
57 นายชลอม จาดเปรม นักการ 
58 นายประวิทย์ เทศดี คนงานทั่วไป 
59 นายพัฒนพงษ์ เลิศศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
60 นางสาวเนตรนภา อ้นมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
61 นายยศศิริ พัฒนแหวว พนักงานขับรถยนต์ 
62 นายประชาติ เจนจบ พนักงานป้องกันฯ 
63 นายเทน บางยิ้ม พนักงานขับรถยนต์ 
64 นายทองดี สังข์คง คนงานเกษตร 
65 นายทัตพงศ์ อยู่ดี คนงานสาธารณสุข 
66 นายดาวรุ่ง พะโยม พนักงานขับรถยนต์ 
67    

68    
69    
70    
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ  ดิษบรรจง    ดําเนินการตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุม เข้าประชุมจํานวน 9 คน มีสมาชิกสภา
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลฯขอลา จํานวน 2 คน คือ นายจตุรนต์  สิงห์ลอ  และนายชาติชาย  เขียวปั้น สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลพันเสาทั้งเขต 1 และ 2  เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้วจึงได้แจ้งประธานสภาฯ 
ทราบและเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย  

นายจําปี สิงห์เรือง         สมาชิกพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมนะครับ  ประกาศเทศบาลตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล      เรียกประชุมสภา เทศบาลตําบลพันเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (2) 
ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สี่สมัย โดยเทศบาลตําบลพันเสา ได้กําหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมประจําปีของปีถัดไปประจําปี พ.ศ.2562 ไว้เมื่อครั้งประชุมสภา
เทศบาลตําบลพันเสา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปี พ.ศ.2562 เมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ วันเริ่มต้นประชุม วันที่ 1 
ธันวาคม 2562 มีกําหนด 30 วัน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562)  สภา
เทศบาลตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาคําขอเสนอญัตติจากคณะ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลพันเสาแล้ว เห็นควรเปิดประชุมและเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันเสา 
ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มเปิดประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการับรู้
ข่าวสารของประชาชน สภาเทศบาลตําบลพันเสา จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์กําหนดวัน
ประชุมสภาฯ ดังกล่าวให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ณ เทศบาลตําบลพันเสา
ได้ตามกําหนดการดังกล่าวจึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  
วันที่  23  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62  ลงชื่อ นายจําปี  สิงห์เรือง ประธานสภาเทศบาลตําบล
พันเสา   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายจําปี สิงห์เรือง         ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 เลยนะครับ  เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  วันนี้ขอแจ้งให้สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ และคณะบริหารทราบนะครับ ขออนุญาตแนะนําข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ 

ตําบลพันเสา เชิญแนะนําตัวด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ  ดิษบรรจง   พอดีวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี  จริงๆแล้วน้องจะโอนย้ายมาวันที่ 1 มกราคมนี้  วันนี้เห็นเป็น 
เลขานุการสภาฯ วันที่ประชุมสภาฯ  ก็เลยมารายงานตัวกับเราก่อนร่วมกิจกรรมฉลองปีใหม่พร้อม  เดี๋ยวให้แนะนํา

ตัวเลยนะครับ 
พ.อ.อ.ไพฑูรย์  สอนสาย สวัสดีครับผมพันจ่าอากาศเอกไพฑูรย์  สอนสาย ย้ายมาจากกองบิน 46  เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  นะครับ ชื่อเล่น ชื่อโจครับ 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ  ดิษบรรจง   ครับ น้องโจนะครับ รุ่นน้องเต้งนะครับ  ย้ายตําแหน่งมาเป็นเจ้าพนักงานธุรการอยู่กองช่าง   
เลขานุการสภาฯ มาแทนแมวที่ย้ายไป  ติดต่อน้องได้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2.        เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 
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นายจําปี  สิงห์เรือง    ครับต่อไปนะครับ ระเบียบวาระท่ี 2 เลยนะครับ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัย  
ประธานสภาเทศบาล  วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 นะครับ  ขอเชิญท่านเลขาสภาฯต่อ

เลยครับ  

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านนายกฯและรองนายกฯฝ่าย  
เลขานุการสภาฯ บริหารนะครับ  ในระเบียบวาระนี้นะครับ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 

กันยายน 2562  ในวาระสําคัญทั้งหมดจะมีบันทึกรายงานการประชุมสําเนาให้กับท่านแล้ว  ใน
ระเบียบสําคัญๆคือ เรื่องการกันงบประมาณที่เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ทําสัญญา  ก็รบกวนให้ทาง
สมาชิกฯตรวจสอบทั้งหมด 25 หน้า  ว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องที่จะเพ่ิมเติมนะครับ ก่อนที่เรา
จะรับรองรายงานการประชุมนะครับ  ทั้งหมด 25 หน้าครับ  ซึ่งอย่างที่เรียนนะครับที่สําคัญคือ
การกันเงิน  เรียนให้ท่านได้ทราบเลยที่เรากันเงินไว้  ตอนนี้ผ่านมา 2 เดือนในปีงบประมาณนี้แล้ว  
ตอนนี้เราได้ทําไปประมาณ 6 โครงการ  ยังไม่แล้วเสร็จแต่ทําสัญญาไปแล้ว 6 โครงการ  เดือน
หน้าเพ่ิมอีก 3 โครงการตามที่เราคุยกันไว้  อีก 3 เดือน ก็จะหมดที่เรากันเงินกันไว้  รายละเอียด
ทุกท่านคงอ่านกันมาบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมทวนให้ฟังคร่าวๆนะครับ  มีการพิจารณากันเงิน 
ทั้งหมด 17 รายการ ดังต่อไปนี้นะครับ 1. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน  และ
ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 (1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  งบประมาณจํานวน 
896,000 บาท  2. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการดาดคอนกรีตล้วน
ปนหินใหญ่คลองหน้าวัดพันเสาพร้อมก่อสร้างถนน คสล.คันคลอง หมู่ที่ 3 งบประมาณจํานวน 
1,997,900.-บาท 3. พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าราย
ทางพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตําบลพันเสา งบประมาณจํานวน 450,000 บาท 
4. พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน
คอนกรีต ถึงบ้านนางประทุม โตบึงกอก หมู่ที่ 1 งบประมาณจํานวน 499,700บาท 5. การ
พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ กัน
แตง ถึงบ้านนายดาวรุ่ง หมู่ที่ 2 งบประมาณจํานวน  722,700บาท  6. การพิจารณาขอความ
เห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหลังวัดพันเสา ถึงถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 3 งบประมาณจํานวน 499,600 บาท  7. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน 
และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายเหรียญถึงบ้านนางยุพิน อํ่าพรม หมู่ที่ 5 
งบประมาณจํานวน 418,500บาท  8. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 



  

  

6 

กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนนคสล. จากประปาถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 งบประมาณจํานวน 499,600บาท  9. การ
พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักในหมู่บ้านหมู่ที่ 
7 งบประมาณจํานวน  1,000,000 บาท  10. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน 
และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. จากแยกมูลนิธิ ถึงบ้านนางลืน่ หลักเพชร หมู่ที่ 8 งบประมาณจาํนวน  
492,200 บาท  11. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
จากบ้านผู้ช่วยทิพวรรณ กันจู ถึงบ้านนางทวีป สมเนตร หมู่ที่ 9 งบประมาณ จํานวน 492,200
บาท12. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการถนนคสล. จากคอนกรีต ถึงบ้าน
นางชมพู ถมทอง หมู่ที่ 10 งบประมาณจํานวน  492,200บาท  13. การพิจารณาขอความ
เห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงานชั้นวางของอเนกประสงค์ จํานวน 5 หลัง 
งบประมาณจํานวน  4,200บาท  14. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง (ขนาด 3 ฟุต และ ขนาด 5 ฟุต) 
งบประมาณจํานวน  7,680บาท  15. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขอ
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงานตู้บานเลื่อนทึบ  จํานวน 2 หลัง (ขนาด 3 ฟุต และ ขนาด 5 ฟุต) งบประมาณ
จํานวน  8,200 บาท16. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 
งบประมาณจํานวน 1,000,000บาท  17. การพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และ
ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ  งบประมาณ จํานวน 120,000 บาท  มีมติเห็นชอบทั้งหมดนะครับ เชิญท่าน
ประธานสภาต่อเลยครับ 

นายจําปี  สิงห์เรือง  มีสมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไขส่วนใดหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
นางสาวยุพิน  มีมาก  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่อง พิจารณา 
รองประธานสภาฯ  ขอความเห็นชอบอนุมัติการกันเงิน และขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 
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รายจ่ายประจําปี 2560 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการดาดคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่คลองหน้าวัด
พันเสาพร้อมก่อสร้างถนน คสล.คันคลอง หมู่ที่ 3 งบประมาณจํานวน 1,997,900. -บาท  ตรง
มติที่ประชุมเห็นชอบ ตัวเลขงบประมาณ ไม่ตรงนะค่ะ ลองตรวจสอบดูดีๆนะค่ะ โครงการดาด
คอนกรีตล้วนปนหินใหญ่คลองหน้าวัดพันเสาพร้อมก่อสร้างถนน คสล.คันคลอง หมู่ที่  3 
งบประมาณจํานวน 450,000 บาท ขอแก้ไขข้อความตรงส่วนนี้ด้วยค่ะ 

นายจําปี  สิงห์เรือง  ครับ ขอแก้ไขนะครับ  มีท่านใดแก้ไขอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีแล้วขอมติที่ประชุมในการแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อความดังกล่าวด้วยครับ  พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยครับ      
มติที่ประชุม เห็นชอบ       9   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
   งดออกเสียง   1   เสียง 

ที่ประชุมได้พิจารณาสําเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นระยะเวลาสมควร เห็นควรแก้ไข
ข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องจากจํานาน 450,000 บาท  เป็นจํานวน 1,997,900.-บาท   และดู
ละเอียดรอบคอบถูกต้องแล้ว จึงมีมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมยัวิสามัญ 
สมัยที่1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  จํานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายจําปี สิงห์เรือง    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง  ที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่อง  ที่เสนอเพื่อทราบ รายงานผลและความเห็นการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี การ

ด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลพันเสา รอบระยะเวลา 1 ปี   (ตั้งแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 

นายจําปี สิงห์เรือง    ต่อไปนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ  ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง  ที่เสนอเพ่ือทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานผลและความเห็นการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี การดําเนินงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลพันเสา รอบระยะเวลา 1 
ปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเลยครับ 

นางไว   ยอดบุตรี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะ  ระเบียบวาระท่ี 4.1 ญัตติ เรื่อง  ที่ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เสนอเพ่ือทราบ รายงานผลและความเห็นการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี การดําเนินงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลพันเสา 
รอบระยะเวลา 1 ปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  ผลการติดตาม
และประเมินผลจากคณะกรรมการ  ยุทธศาสตร์และ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 
2561-2564 และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ 1,2 และ 3 จํานวน  197  โครงการ  
แต่เป็นโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติจริง  จํานวน  104  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 52.79  แบ่งเป็น
โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 90 โครงการ  อยู่ระหว่างการดําเนินการ 14 โครงการ   
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

1.  ปัญหาด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณที่เทศบาลจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562  มีความคลาดเคลื่อนด้านการประมาณการด้าน
รายรับ  โดยประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริง  เมื่อเทียบกับรายรับจริงสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งทํา
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ให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ได้ตามประมาณการรายจ่ายประจําปี 
2562  

2.  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ    เทศบาลมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวางและมี
งานมาก  ภารกิจที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนมาให้ มีหลายภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ขั้นตอน
การปฏิบัติก็มีมากและยุ่งยากซับซ้อน  บางอย่างไม่มีความชัดเจนและขาดคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน  
ทําให้ผู้ปฏิบัติประสบปัญหาในการดําเนินงาน  ภารกิจถ่ายโอนบางอย่างก็มาแต่งาน เงินไม่มา  
เทศบาลต้องรับผิดชอบซึ่งถ้าเป็นงานด้านโครงสร้างใหญ่ ๆ เทศบาลจะประสบปัญหาด้าน
งบประมาณในการซ่อมแซมและขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความชํานาญส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจให้ท้องถิ่นบางแห่งก็ขาดการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในรายละเอียดการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจแต่ละด้านอีกทั้งยังไม่ติดตามดูแลให้คําปรึกษาแนะนํา  ไม่มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ 
ถ่ายโอน ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาล  ที่ได้รับ
การถ่ายโอนมา 

3.  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจโครงสร้าง
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  และยังให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาล
น้อย  โดยทั่วไปยังเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเสียเวลาในการทํามาหากิน  ดังจะเห็นได้จากการประชาคมใน
แต่ละครั้งจะมีประชาชนให้ความสนใจน้อยไม่ถึง 70  เปอร์เซ็นต์   บางครั้ง เทศบาลต้องหาวิธีการ
จูงใจต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสนใจ  ซึ่งนั้นก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง   

4.  ปัญหาด้านความไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศบาลของ
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และประชาชนที่มีความคาดหวังกับเทศบาลสูงเกินไป  พยายาม
เรียกร้องให้เทศบาลดําเนินกิจการต่าง ๆ  เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ โดยไม่คํานึงถึง
รายได้ และข้อจํากัดในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยเฉพาะหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่  เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  ซึ่งพยายามเรียกร้องให้ 
เทศบาลอุดหนุนงบประมาณโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยอ้างว่าส่วนราชการอ่ืนสามารถทําได้
ทําไมเทศบาลทําไม่ได้ เป็นต้น    

5.  ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ดําเนินการ  เนื่องจากประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในพ้ืนที่บางแห่งที่
ดําเนินโครงการ  ซึ่งเป็นผู้เสียผลประโยชน์จากการสละที่ดินให้หน่วยงานภาครัฐในการเข้าไป
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ  ไม่ยินยอมให้ภาครัฐเข้าไปดําเนินงาน  และไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วง 

 
 

แนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนัเสา 
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพันเสา  ควรที่จะดําเนินการโดยถือปฏิบัติ

ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมุ่งประเด็นในการจัดลําดับ
ความสําคัญ  ความจําเป็นเร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรม  ให้เกิดความทั่วถึงเป็นธรรมและไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติ  เพ่ือให้การดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  เป็นไปตามแผนฯที่กําหนดไว้และ
สอดคล้องกับด้านงบประมาณในการพัฒนา  เพ่ือให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างแท้จริง ในส่วนของขั้นตอนการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการนําไปจัดตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามโครงการนั้นยังอยู่ในระดับร้อยละ 67.63 (ปีงบประมาณ 2557) ร้อยละ 62.36 
(ปีงบประมาณ 2558) ร้อยละ 39.83 (ปีงบประมาณ 2559)  ในปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 
เดือน  (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ร้อยละ 18.12  ในรอบ(เมษายน 2560 -กันยายน 
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2560) รอบ 6 เดือน ร้อยละ 24.82  รวมผลการดําเนินงานทั้งปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 
36.17  และในรอบ(ตุลาคม 2560 -มีนาคม 2561) รอบ 6 เดือน ร้อยละ 10.26  
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 8.38 ในรอบ1(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 11.62 ในรอบ(เมษายน 2561-กันยายน 2561)  และปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละ 52.79 โดยโครงการทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยข้อมูลร้อยละที่ได้
จากผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพันเสา  ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 61.65  ต่อไปเชิญ
คณะกรรมการติดตามสรุปรายละเอียดอีกครั้งค่ะ 

นางสาวยุพิน   มีมาก เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันขอสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตาม 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพันเสา  1.1 ผลการติดตามผลการดําเนินงานใน 1 

ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564)  ของเทศบาลตําบลพันเสา  พบว่ามีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1, 2 และ 3 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)  จํานวน 197 โครงการ  งบประมาณ 
91,866,400 บาท สามารถนําโครงการมาปฏิบัติได้ จํานวน 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
52.79 ของโครงการตามแผน  ซึ่งจํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ จํานวน 90 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 45.69 และโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็จจํานวน 14 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.11 เป็นโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1 โครงการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งหมด 89 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 16,277,916.43  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.72 ของ
งบประมาณตามแผนฯ   
ข้อเสนอแนะ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลพันเสาครั้งนี้   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นําเสนอ
ข้อเสนอแนะไปใช้  ดังนี้ 

1.  เทศบาลตําบลพันเสาควรมีการนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)  ไปปฏิบัติให้ได้มากกว่านี้   คือ  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าร้อยละ 8 ขึ้นไป 

2.  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพด้านงบประมาณ
ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนั้น 

3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมรับผิดชอบ  โดยให้
เทศบาลตําบลพันเสาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป 

4.  เทศบาลตําบลพันเสาควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง  ๆ ก่อนและหลัง จัดทําโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 

5.  เทศบาลตําบลพันเสา ควรจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไข/
แนวทาง/วิธีการขอรับเงินอุดหนุน  ให้แก่ผู้มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน  ได้แก่  ส่วนราชการ  
กลุ่ม/องค์กรชุมชน/หมูบ้าน  เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเพ่ือให้การดําเนินงานเงินอุดหนุน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  การดําเนินงานโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงกับวัตถุประสงค์
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ของการขอรับเงินอุดหนุน  รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด ขอบคุณ
ค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายจําปี  สิงห์เรือง แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ขอพักการประชุมก่อนนะครับ หนึ่งชั่วโมง ทานข้าว  
ประธานสภาเทศบาลฯ กลางวันก่อน ประมาณเวลาบ่ายโมงเข้าห้องประชุมต่อระเบียบวาระที่ 4.2 และระเบียบวาระที่

เหลือครับ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.00น. 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ รายงานผลการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลพันเสา  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 

นายจําปี สิงห์เรือง    ต่อไปนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.2 นะครับ เรื่อง ที่เสนอเพ่ือทราบ รายงานผลการพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพันเสา  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.

2562 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 เชิญท่าน
หัวหน้าสํานักปลัดครับ 

นางเบ็ญจภรณ์ เจริญสินสิริกุล  ขอบคุณค่ะ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพันเสา ท่านนายกฯ คณะบริหารฯและท่าน 
หัวหน้าสํานักปลัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันเสาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ  ดิฉันนางเบ็ญจภรณ์  เจริญสินสิริกุล

หัวหน้าสํานักปลัด  ขอนําเรียนในวาระท่ี 4.2 เกี่ยวกับเรื่อง การรายงานผลการพิจารณาขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพันเสา  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  ซ่ึงเดิมนัน้เทศบาล
ตําบลพันเสา  โดยงานสาธารณสุขได้นํามาเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพันเสาไปแล้วครั้ง
หนึ่ง  แล้วทางสภาก็ได้มีมติเห็นชอบให้นําร่างเสนอไปที่จังหวัดเพ่ือพิจารณาประกาศใช้ต่อไป  แต่
ปรากฏว่าเราได้นําเสนอร่างไปจังหวัดเมื่อ  11 กรกฎาคม 2562  ทางจังหวัดได้มีหนังสือ
พิษณุโลก ที่ 0023.1/2747  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  เรื่องแจ้งขอความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลพันเสา  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 และร่างเทศบัญญัติ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  ซึ่งสําเนาเอกสารต่างๆ  ทางฝ่ายเลขาฯของ
ทางเทศบาลตําบลพันเสา  ได้นําเรียนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ไม่ทราบว่าท่านใดได้
อ่านมาแล้วหรือว่าไม่ได้ค่ะ  ดิฉันขอสรุปดังนี้นะค่ะ  ทางจังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพันเสา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  โดยให้
ทางเทศบาลพิจารณาทําร่างใหม่ให้เป็นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขในข้อที่ 
6.3 ซึ่งรายละเอียดต่างๆก็แนบอยู่ท้ายหนังสือ  ซึ่งได้สําเนาให้กับทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนะค่ะ  ส่วนข้อพิจารณาข้อที่ 2  ก็คือไม่เห็นชอบเหมือนกันในเรื่องของร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลพันเสาเรื่องการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการคัด
แยกมูลฝอยในงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัด ประจําปี 2562  
จังหวัดจึงได้แนะนําให้ทางเทศบาลตําบลพันเสาพิจารณาจัดทําร่างเทศบัญญัติ เรื่องเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ซ่ึงดําเนนิการไปตามหนังสอืจังหวัดที่แจ้งมาว่าให้เรา
ไปดําเนินการแก้ไข  ซึ่งในส่วนของงานสาธารณสุขก็ได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขแล้วนะค่ะ  แต่ว่า
จะต้องมีข้ันตอนในการดําเนินการใหม่  คือต้องเริ่มต้นใหม่เรามีการแก้ไขร่างใหม่ต้องมีการลง
ประชาคมให้ประชาชนรับทราบการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วย  ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะในการทําเทศบัญญัติใดๆก็ตาม  ในที่นี้ก็คือการนําเรียนหรือว่า
แจ้งในที่ประชุมทราบในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพันเสาสมัยสามัญที่ 4 ทราบนะค่ะว่า  เมื่อ
ราวเดือนกรกฎาคม  ทางเทศบาลตําบลพันเสาได้นําเทศบัญญัติ 2 เรื่องไปจังหวัดแล้ว  ปรากฏว่า
จังหวัดส่งกลับมาให้แก้ไขถือเป็นการแจ้งเพ่ือทราบนะค่ะ  ส่วนลําดับต่อไปก็คือทางเจ้าหน้าที่ของ
งานสาธารณสุขของฝ่ายอํานวยการเทศบาลตําบลพันเสา  ก็จะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือทําการประชาคมอีก
ครั้งโดยนําร่างไปเสนอต่อที่ประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือนํามาเสนอในที่ประชุมสภาฯอีก
ครั้งหนึ่ง  เมื่อผ่านสภาฯแล้วก็จะส่งไปจังหวัดเป็นครั้งที่ 2 นะค่ะ  มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม
หรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่สอบถามนะค่ะ ดิฉัน นางเบ็ญจภรณ์ เจริญสินสิริกุล  หัวหน้าสํานักปลัด
ขอขอบคุณและขอจบการนําเสนอในวาระนี้เพียงเท่านี้ค่ะ   

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง   ขอสรุปอีกครั้งนะครับ  การส่งเทศบัญญัติต่างๆ เมื่อปีที่แล้วนี้ส่งไปถึง 2-3 ฉบับ  รู้สึกจะไม่ 
เลขานุการสภาฯ ผ่านสักฉบับเลยครับ  ซึ่งเขาก็มีข้อท้วงติงมานะครับ ไม่ผ่านแต่เขาก็มีเหตุผลว่าให้เราทําแบบไหน  

เดี๋ยวทางผู้ปฏิบัติข้าราชการฝ่ายประจําจะไปดําเนินการตามที่ทางจังหวัดได้ชี้แนะมา  ซึ่งมันต้องใช้
เวลาพอสมควรนะครับ  เพราะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ประชาคมเลย  ต้องไปทําความเข้าใจกับพ่ีน้อง
ประชาชน  ทางเราไม่มีปัญหาเพราะเป็นหน้าที่ท่ีต้องลงไปอยู่แล้ว  แต่ประชาชนที่จะมาประชุม
เรื่องซํ้าๆเดิมๆแล้วเวลาที่เขาจะมารวมกันเพ่ือจัดทําเทศบัญญัติแบบนี้จะต้องใช้จํานวนประชากรที่
พอสมควรนะครับ  อย่างน้อยต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งก็ลําบากมากนิดหน่อย  เราสังเกตดูนะครับ
ขนาดรับพระบรมฉายาลักษณ์ก็ยังดีนะครับยังมาเยอะ  จริงๆอยากได้ทั้ง 100% นะครับ  จะได้
รับรู้กันนะครับ  เราก็พยายามประชาสัมพันธ์  เรื่องนี้เราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับ  ทาง
สมาชิกฯก็ช่วยด้วยนะครับ  ประกอบไปถึงผู้นําท้องที่ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ช่วยกันให้ความสําคัญและ
ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับ  ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่ได้แต่ก็จะเสียเวลาไปสักนิด
ในระเบียบวาระต่อไปครับเชิญท่านประธานสภาฯครับ 

 

นายจําปี สิงห์เรือง    ครับ  มีสมาชิกฯท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเริ่มวาระต่อไปนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง ท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

นายจําปี สิงห์เรือง    ต่อไปนะครับ เรายังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 4 อยู่นะครับ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง ทีเ่สนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณานะครับ  เชิญท่านเลขาสภาฯครับ 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง   ครับในวาระที่ 4.3 นะครับเป็นวาระท่ีสําคัญที่ประชุมวันนี้เลย  ซึ่งตามระเบียบแล้วเขา 
เลขานุการสภาฯ กําหนดให้การประชุมสมัยสามัญ สมัยสุดท้ายของปี  ให้กําหนดไว้ว่าให้สภากําหนดสมัยสามัญ 

สมัยหน้า  สมัยแรกของปีถัดไปนะครับ  ซึ่งวันนี้จะต้องเป็นวันที่สภาจะต้องกําหนดว่าในสมัยหน้า 
ปี พ.ศ.2563 เดือนไหน เราจะได้บันทึกไว้นะครับ  ซึ่งปกติแล้วจะเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563  สมัยละ 30 วัน  ถ้า 1 กุมภาพันธ์ 2563
ถ้าท่านให้เปิดตอนนั้นเดี๋ยวผมจะนับไป 30 นะครับ  วันสุดท้ายน่าจะวันที่ 1 มีนาคม 2563 
เพราะกุมภาพันธ์ ปีนี้รู้สึกจะมี 29 วัน  ครับทางสภาฯ เสนอและขอผู้รับรอง 2 ท่านนะครับ ขอ
เรียนเชิญเลยครับ 

นางขวัญเรือน  สิงห์ทอง ค่ะ ดิฉันนางขวัญเรือน  สิงห์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอเสนอให้เหมือนเดิมค่ะ ครั้งที่ 1  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ค่ะ 

นายจําปี สิงห์เรือง    ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่านครับ เชิญครับ 



  

  

12 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางเตียง  ทองเชื้อ ค่ะ ดิฉันนางเตียง  ทองเชื้อ สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายจําปี สิงห์เรือง    ท่านที่ 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางสาวกาญจนา  แจงบัว ค่ะ ดิฉันนางสาวกาญจนา  แจงบัว  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นางขวัญเรือน  สิงห์ทอง ค่ะ ขออนุญาตสักครู่นะค่ะ ขอให้ท่านเลขาฯหรือท่านประธานฯให้ทวนอีกครั้งว่า สมัยแรก วันที่  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เท่าไหร่เดือนอะไรถึงวันที่เท่าไหร่ อย่างนี้นะค่ะ  เพราะว่าสมาชิกฯจะได้ฟังพร้อมๆกัน  อาจจะลืม

ได้เพราะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายจ าปี  สิงห์เรือง การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก วันเริ่มต้นประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  มีกําหนด  
ประธานสภาฯ   30 วัน  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 1 มีนาคม 2563  ท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะ 

เสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เชิญยกมือครับ  ในเมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอความเห็น
เพ่ิมเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาการลงมติเห็นชอบเพ่ือ
กําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ในปีพ.ศ. ๒๕63 โดยการยก
มือลงมตินะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       9  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง    

งดออกเสียง   1  เสียง 

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว  มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563  สมัยแรก วันเริ่มต้นประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563  ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563  มีกําหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

นายจําปี สิงห์เรือง    ต่อไปนะครับ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ทีเ่สนอใหม่ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายจําปี สิงห์เรือง    ต่อไปนะครับ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ เชิญท่านเลขาสภาฯครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง   ครับ วาระอ่ืนๆนะครับ ผมมีเรื่องแจ้งนะครับ  ก่อนที่สมาชิกฯจะเสนออย่างอ่ืนนะครับ เมื่อวัน 
เลขานุการสภาฯ  ก่อน วันที่ 18  มีพระราชกฤษฎีกาประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เรารอกันอยู่  

ก่อนหน้านี้จะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งไปแล้ว  อันนั้นกําหนดคร่าวๆแต่อันนี้เป็นระเบียบ
ของ ก.ก.ต.  ซึ่งอันนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะออก เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้กับทางสมาชิกฯ และทาง
คณะบริหารทราบว่า  ถ้าอันนี้ออกมาคือพร้อมแล้วนะครับ  เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  พร้อมที่จะจัดตั้งการเลือกตั้งแล้ว  ซึ่งเราว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาประมาณ 6 ปีแล้วนะ
ครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ข้ึนอยู่กับคณะรัฐบาลว่าเขาจะกําหนดว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่  เราก็รอฟังข่าวนะ
ครับ  อย่างที่เราทราบๆอยู่ว่า  ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกตั้ง ตั้งแตท้องถิ่นเรา อบต. เทศบาล อบจ. 
กรุงเทพฯ พัทยา  อยู่ที่เขาจะกําหนดว่าจะเลือกอะไรก่อน  แต่คงไม่กําหนดพร้อมกันหมด 4-5 
แบบนะครับ  แต่อย่างน้อย อบต. และอบจ. คงเลือกพร้อมกัน  เขาคาดว่าน่าจะเป็นการประกาศ
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เลือกของ กทม. ก่อน แล้วพัทยา  หลังจากนั้นประมาณ 60 วัน หรือ 90 วันคงเป็นการเลือกของ
ท้องถิ่น อาจจะเป็น เทศบาล หรือ อบต. อาจจะเป็น อบจ. นะครับ  อยู่ที่คณะรัฐมนตรีก็เลยแจ้ง
ให้ทราบว่าตอนนี้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแล้ว  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่
ผ่านมานะครับ  ถ้าท่านต้องการสามารถขอถ่ายเอกสารได้ท่ี มนัสนันท์ หรือนกนะครับ แจ้งให้ทาง
สมาชิกทราบ นี่คือเรื่องที่ 1  เรื่องที่ 2 ก็ระเบียบเช่นเดียวกัน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการนํามาให้ผม
เรื่องเก่ียวกับการลาของคณะฝ่ายบริหาร  ท่านมีสิทธิ์ทั้งลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนมีหมดนะ
ครับ  อยากดูระเบียบมาขอถ่ายเอกสารได้  รวมถึงสมาชิกด้วย  มีระเบียบการลา ลาคลอดบุตร ลา
เข้ารับการเตรียมพล  ก็เป็นระเบียบนะครับ ลาทุกประเภท  ถ้าทางสมาชิกจะลาก็ลาทางประธานฯ 
ท่านไปอบรมมาแล้วต้องรู้แล้วนะครับ  อบรมมา 3 วัน นั่งเครียดกันทุกคน  ถ้าฝ่ายบริหารจะลาก็
ลากับท่านนายกฯ  รวมทั้งผมด้วยถ้าจะลานะครับ  อยากดูระเบียบมาถ่ายได้ครับมีไม่มาก  เรื่องท่ี
จะแจ้งให้ทราบอีกนะครับ พรุ่งนี้  วันนี้เราจะมีการจัดปีใหม่จับฉลากของขวัญกันเล็กๆน้อยๆนะ
ครับ  เรียนเชิญทุกท่านนะครับ  แต่พรุ่งนี้จะมีงานอีกงานคือ เปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
ความปลอดภัยบนท้องถนน  พนักงานกําลังช่วยกันตั้งเต้นท์ทางด้านหน้าเทศบาลครับ ตั้ง 7 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ปีนี้ทางป้อมตํารวจจะมาตั้งร่วมกับ
เราด้วย  เนื่องจากปีที่แล้วช่วงสงกรานต์เต้นท์ของป้อมลมพัดพังหมดนะครับ ก็เลยมาตั้งร่วมกับเรา  
เขาก็เลยมารวมกับเรา  ค่าใช้จ่ายต้องเบิกจ่ายหลังจากจัดโครงการฯ ท่านยนายกฯ ก็สํารองให้ก่อน  
เป็นค่าตอบแทนนะครับ  พรุ่งนี้จะมีพิธีเปิด ช่วง 9:00 สมาชิกท่านใดที่ไม่ติดภารกิจ  ขอเชิญร่วม
เปิดงานนะครับ  ทางหมู่บ้านก็มีการตั้งด่านเกือบทุกหมู่บ้านเหมือนกันนะครับ  ไม่มีอะไรแล้วนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายจําปี สิงห์เรือง    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา เวลา 14.10 น.    

                         

             (ลงชื่อ)  ว่าทีร่้อยตร ี ศักดิ์ศิริ   ดิษบรรจง  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                              ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
 
   (ลงชื่อ)   นางสาวกาญจนา  แจงบัว     
    (สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันเสา เขต1) 
  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

    (ลงชื่อ)     นายจตุรนต์  สงิห์ลอ 
      (สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันเสา เขต2) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

    (ลงชื่อ)    นางขวัญเรือน  สิงห์ทอง       
      (สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันเสา เขต2)      
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 

  (ลงชื่อ) นายจําปี   สิงห์เรือง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลพันเสา 


